

ที่ นร 0610/ว 2

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กท 10300

24 กุมภาพันธ์ 2529

เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาของส่วนราชการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการ โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างส่วนราชการกับสถาบันการศึกษา

เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

ตามที่ส่วนราชการบางแห่งได้ขอให้ ก.พ.รับรองหลักสูตรการศึกษาบางหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการนั้นได้จัดขึ้นโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาข้าราชการในสังกัด โดยคาดหวังว่าผู้ที่เข้าอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวจะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน การดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมนั้น

ปรากฏว่า หลังจากที่ ก.พ.ได้พิจารณารับรองหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว ส่วนราชการนั้น ๆ ก็มักจะขอให้ ก.พ.พิจารณากำหนดให้หลักสูตรนั้นใช้ทดแทนคุณวุฒิที่ ก.พ.ได้กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบางตำแหน่งต่อไปอีกด้วย

ก.พ.ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วมีความเห็นว่า โดยที่หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมที่ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดขึ้นนั้น มีข้อแตกต่างกันหลายประการ ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านคุณวุฒิของผู้เข้าศึกษา และด้านกำหนดระยะเวลาศึกษา เป็นต้น เนื่องจากหลักสูตรที่กำหนดขึ้นแต่ละหลักสูตรจำเป็นต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของแต่ละส่วนราชการซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น หลักสูตรในลักษณะดังกล่าวบางหลักสูตรจึงอาจใช้แทนบางคุณวุฒิ ที่ ก.พ.ได้กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้และบางหลักสูตรก็มิอาจใช้แทนได้

เพื่อมิให้เกิดปัญหาในเรื่องที่ ก.พ.ไม่อาจพิจารณาให้ใช้หลักสูตรในลักษณะเช่นนี้ทดแทนคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบางตำแหน่งได้ ก.พ.จึงได้มีมติให้แจ้งมายังส่วนราชการต่าง ๆ ว่าในกรณีที่ส่วนราชการใดประสงค์จะจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาข้าราชการโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะขอใช้หลักสูตรดังกล่าวทดแทนคุณวุฒิ ที่ ก.พ.ได้กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใด ก็ขอให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นไปให้ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียขั้นหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรนั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) สรร่าญ ถาวรายุศม์

(นายสรร่าญ ถาวรายุศม์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

กองวิชาการ

โทร. 2827351